



Kính gửi quý đồng hương,

Lễ Hội VietFest lần thứ ba năm nay do NOVAL tổ chức sẽ diễn ra vào thứ bảy, 16/8 (10am -10pm) và Chủ Nhật, 17/8 (11am - 6pm) tại Workhouse Arts Center (Lorton, Virginia).

Lễ Hội VietFest không chỉ nhằm giới thiệu văn hoá tinh hoa của cộng đồng người Việt Nam mà còn là dịp để thắt chặt mối quan hệ của các hội đoàn, quảng bá các doanh nghiệp địa phương, nhà hàng, và các tổ chức **phi** lợi nhuận ở vùng Washington, DC. Đồng thời, một phần lợi nhuận từ chương trình sẽ được trích ra để giúp đỡ các thanh niên kém may mắn và thiếu điều kiện ở vùng Washington, DC.

Với chủ đề "Quá Khứ , Hiện tại, Tương Lai", VietFest mong muốn góp phần tôn vinh lịch sử và văn hoá cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ. Quý đồng hương có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng cách tham gia cuộc thi ảnh mang chủ đề "Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai". Những tấm ảnh dự thi có thể được chụp trong quá trình di cư và xây dựng cuộc sống tại Mỹ, hoặc về những thành tựu đã đạt được trong hiện tại, cũng như mang ý nghĩa tượng trưng cho những hoài bão, ước mơ trong tương lai. Những bức ảnh dự thi sẽ được sưu tập để thiết kế nên "bức tường di sản" (The Heritage Wall). Bức tường này sẽ được trưng bày tại VietFest để chia

sẽ với cộng đồng. Chi tiết của cuộc thi sẽ được đăng tại [www.vietfest.com](http://www.vietfest.com).

Chương trình sẽ có sự góp mặt của ẩm thực ba miền Bắc, Trung, Nam và các nước châu Á khác như Thái, Phillipines, Trung Quốc. Các hoạt động vui chơi giải trí gồm có các trò chơi cho trẻ em, show thời trang của các nhà thiết kế Mỹ gốc Việt, cuộc thi hoa hậu VietFest, và các chương trình văn nghệ. Ngoài ra, để thêm phần sôi động, lễ hội còn tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiếp ảnh, thơ ca. VietFest chắc chắn sẽ là một niềm vui và sự kiện thú vị cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

Đánh giá cao sự quan trọng trong việc bảo tồn di sản Việt Nam và nâng cao nhận thức của cộng đồng, NOVAL rất tự hào khi tổ chức sự kiện này và hy vọng quý đồng hương sẽ tham gia với chúng tôi trong nỗ lực này. Sự giúp đỡ của các đoàn thể sẽ có ảnh hưởng sâu rộng vào việc duy trì truyền thống Việt Nam cho nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt mai sau cũng như hỗ trợ thanh niên trong khu vực Washington, DC.

Quý đồng hương có thể hỗ trợ VietFest bằng cách trở thành nhà tài trợ, tình nguyện viên, hoặc tham gia cuộc thi ảnh với chủ đề “Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai”. Mọi thông tin hoặc thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Bobby Ly qua điện thoại [703-350-6241](tel:703-350-6241) hoặc email [bobbyly13@gmail.com](mailto:bobbyly13@gmail.com).

Xin chân thành cảm ơn.